
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา 
อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายศุภชัย  ดพธิ์สุ           
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

(๑) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     (ไม่มี) 

  (๓) รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 

         (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี)       

         เรื่องด่วน 
                 ๑. เรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การใช้ และแนวทางแก้ปัญหา 

รวมถึงตรวจสอบผลกระทบการใช้กัญชา กัญชง อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 ประธานฯ เปิดดอกาสให้สมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติแถลงสรุปญัตติ เมื่อสมาชิกฯ ได้สรุปญัตติ     

เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การใช้ และแนวทางแก้ปัญหา 

รวมถึงตรวจสอบผลกระทบการใช้กัญชา กัญชง อย่างเป็นระบบ จ านวน ๔๙ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณา 

๖๐ วัน  

  ๒. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการข่มขืนกระท าช าเรา ดดย นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ สมาชิกสภา  
ผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
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  ดดยมีผู้เสนอญัตติในท านองเดียวกันอีก ๔ ญัตติ  ประธานฯ จึงขอให้น ามาพิจารณารวมกัน 
ได้แก่ 
  ๑. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทาง      
และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการข่มขืนกระท าช าเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ          
ดดย นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมพลังประชาชาติไทย เป็นผู้เสนอ 
  ๒. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศ และการกระท าช าเรา ดดย ศาสตราจารย์ดกวิทย์ พวงงาม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้เสนอ 
  ๓. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคม และการข่มขืนกระท าช าเรา ดดยนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
  ๔. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกัน     
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมการฆ่าข่มขืนกระท าช าเรา ดดย นางสาวสุณัฐชา ดล่สถาพรพิพิธ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ   
  เมื่อผู้ เสนอญัตติทั้ง ๕ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ตามล าดับแล้ว ประธานฯ ได้เปิดดอกาส            
ให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งสมาชิก ฯ ได้อภิปรายสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ      
ดดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นดังนี้ หากมีกฎหมายที่มีบทลงดทษจะท าให้ผู้ที่กระท าผิด             
มีความหวาดกลัว และไม่กล้าท าอีก แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ควรค านึงถึงกระบวนการยุติธรรมที่ต้องด าเนิน            
ไปอย่างเข้มแข็ง มีการตัดสินที่เป็นธรรม การป้องกันความปลอดภัยของผู้ถูกละเมิด การจับกุมผู้กระท าผิด         
ที่ต้องไม่ใช่จับผิดคน ปรับแก้ดทษให้มีความเหมาะสมตามความผิด สิ่งส าคัญคือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม
แข็งแรง ยึดมั่นในศีลธรรม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้การศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ที่เป็นเหตุให้บุคคลกระท าผิด การละเมิดทางเพศ การข่มขืนกระท าช าเรา เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในสังคมและมี
แนวดน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคม เป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไข เพราะเป็นเรื่องที่
ส่งผลกระทบต่อจิตใจ เศรษฐกิจและสังคม การเพ่ิมดทษแก่ผู้กระท าความผิดอย่างรุนแรง เป็นประเด็น            
ที่ละเอียดอ่อนและต้องพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบ การเพ่ิมดทษอาจท าให้ผู้กระท าผิดเกรงกลัว แต่อาจจะ
เป็นการเพ่ิมอัตราการตายให้กับผู้ถูกละเมิดได้ ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมบางครั้งเป็นการซ้ าเติม             
ให้ผู้ถูกละเมิดบอบช้ าทางจิตใจเพ่ิมมากขึ้น จากประเด็นค าถาม จากการซักถามของเจ้าหน้าที่ จนท าให้               
ผู้ถูกละเมิดไม่กล้าที่จะแจ้งความ ไม่กล้าเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวน และไม่มั่นใจในกระบวนการ
ยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีการถูกล่วงละเมิด และควรแยกคดีเหล่านี้ให้เป็นคดีพิเศษ เพ่ือให้เกิด            
ความรวดเร็วในการตัดสิน และควรให้มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเป็นผู้สอบสวน เพ่ือให้ผู้ถูกละเมิดเกิดความหวาดกลัว 
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สร้างกลไกการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชน เพ่ือให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่            
ที่อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนต้องมีการอบรมเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและไม่ซ้ าเติมผู้ถูกละเมิด 
นอกจากนี้แล้วสิ่งที่ควรให้ความส าคัญอีกประเด็นคือ กระบวนการเยียวยาด้านจิตใจแก่ผู้ถูกละเมิด            
และครอบครัว ต้องสอนให้ทุกคนรู้จักการป้องกันตนเองเพ่ือมิให้ตกเป็นเหยื่อ และป้องกันผู้ที่กระท าผู้ช าเรา
ผู้อื่นไม่ให้เกิดการกระท าผิดซ้ า  
  เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ เปิดดอกาสให้สมาชิกฯ ผู้เสนอ
ญัตติแถลงสรุปญัตติ จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการข่มขืนกระท าช าเรา จ านวน ๔๙ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณา ๖๐ วัน 
  จากนั้น นายศุภชัย ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ท าหน้าที่ประธาน         
ที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ตั้งใจท างานจนสามารถพิจารณาญัตติได้เป็นจ านวนมาก และเป็นตัวแทน
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร            
คนที่หนึ่ง อวยพรปีใหม่แด่สมาชิกฯ ทุกคน และสั่งปิดประชุม 
 
 ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา 
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